



## เงินฝากดอกเบี้ยทันใจ

มีเงินแล้วเก็บไว้หรือวางไว้เฉย ๆ ไม่ทำอะไร ไข่ว่าจะปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะอย่างน้อย ๆ มูลค่าของเงินนั้นก็ลดลงเรื่อยๆ ค่ำลงเรื่อย ๆ ตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อภายในประเทศ ยิ่งเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง เพราะพืชน้ำท่วมใหญ่ตอนนี้ด้วยแล้ว เชื่อได้เลยว่าเราต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อข้าวของเครื่องใช้ในปริมาณเท่าเดิม

การนำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน พุดง่ายแต่ก็ทำได้ยากอยู่เหมือนกัน อย่างที่เขาบอกกันว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ถี่ก่อนตัดสินใจ มิฉะนั้นเงินที่เก็บออมไว้ อาจจะสูญไปง่าย ๆ เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีคนอีกจำนวนมากไม่มั่นใจที่จะนำเงินไปลงทุนตามตลาดหุ้นต่าง ๆ เพื่อให้ผลได้ออกผลอย่างที่ดี เพราะขาดความรู้ความเข้าใจและกลัวความเสี่ยงที่มักอยู่คู่กับการลงทุน ทางเลือกที่ดูเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือการนำเงินไปเก็บออมไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป แต่มั่นใจหรือรับประกันได้ในแง่ความเสี่ยง

ล่าสุด คุณลักษณะ วจนา นวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. บอกว่าในโอกาสที่ ธ.ก.ส.ครบรอบ 45 ปี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 นี้ ธ.ก.ส.ได้

ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากชื่อว่า “โครงการเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 10” ซึ่งเป็นเงินฝากที่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝากเงิน ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากแต่อย่างใด ระยะเวลาการรับฝาก 6 เดือนและฝากขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ส่วนในกรณีผู้ฝากถอนก่อนครบกำหนด 6 เดือน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่ถอน ทั้งนี้จะเริ่มรับฝากเงินตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2554 นี้เท่านั้นที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

คุณลักษณะฝากบอกอีกว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนทั่วไปนำมาฝากไว้กับ ธ.ก.ส. นอกจากได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ยังถือว่าได้บุญและได้ร่วมฟื้นฟูประเทศชาติจากปัญหามภัยธรรมชาติในขณะนี้อีกด้วย เพราะเงินดังกล่าว ธ.ก.ส.จะนำไปให้ชาวนา ชาวสวน ที่ประสบภัยน้ำท่วม นำไปลงทุนฟื้นฟูการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศกลับมาเข้มแข็ง เจริญงอกงาม สร้างผลผลิตไปหล่อเลี้ยงผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสร้างรายได้เพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศของเราต่อไป

ก็ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่ยังมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ตามโครงการเงินฝากดอกเบี้ยทันใจในครั้งนี้ เพราะนี่คือพลังอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวต่อไปได้

● พรพพรหม จักรกริชรัตน์ ●